



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

30 ตุลาคม 2564



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>-สถานการณ์ในประเทศ 30 ต.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,224 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,903,165 ราย รักษาหายเพิ่ม 8,305 ราย รักษาหายสะสม 1,783,875 ราย ยังรักษาอยู่ 100,132 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 88 ราย เสียชีวิตสะสม 19,158 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 74,656,417 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 246,724,583 ราย เสียชีวิต 5,003,934 ราย รักษาหาย 223,514,769 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ สหรัฐฯ ไฟเซอร์เตรียมจัดส่งวัคซีนโควิด 50 ล้านโดสให้สหรัฐฯ ใช้ในกลุ่มเด็ก ขณะที่ผู้ปกครองยังไม่อยากให้ลูกหลานวัย5-11ปี ฉีดวัคซีนโควิด นิการากัว ชาวนิการากัวเดินทางข้ามพรมแดนไปยังฮอนดูรัสเพื่อฉีดวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นา อาร์เจนตินา เปิดพรมแดนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติฉีดวัคซีนครบโดสตั้งแต่ 1 พ.ย.นี้ อังกฤษ สั่งถอดทุกประเทศออกจากบัญชีแดง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.เป็นต้นไป เกาหลีใต้ จ่อเลิกใช้มาตรการเข้มงวด ปูทางอยู่ร่วมกับโควิด 19 จีน พบผู้ป่วยโควิด 19 ติดเชื้อในท้องถิ่นเพิ่ม 48 ราย ขณะที่กรุงปักกิ่งเริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้เด็กอายุ 3-11 ปี เมียนมา เตรียมเปิดร.ร. 1 พ.ย.นี้ สิงคโปร์ พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ทะลุ 5,000 คนต่อวันเป็นครั้งแรก กัมพูชา พนมเปญไฟเขียวเปิดพิพิธภัณฑ์ โรงหนัง สถานที่แสดงศิลปะ</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. ศบค.ปรับมาตรการรองรับการเปิดประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยโพสต์ แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, ประชาชาติ, สยามรัฐ, ผจก., pptvhd, sanook, posttoday, bangkokinsight,)</p> <p>-ที่ประชุม ศบค.มีมติเห็นชอบตามที่ สธ.เสนอแผนการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ปรับเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม 7 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา พื้นที่ควบคุมสูงสุด 38 จังหวัด พื้นที่ควบคุม 23 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวังสูง 5 จังหวัด ได้แก่ นครพนม น่าน บึงกาฬ มุกดาหาร สกลนคร และพื้นที่สีฟ้า (นำร่องท่องเที่ยวทั้งจว.) 4 จังหวัด ได้แก่ กทม. กระบี่ พังงา ภูเก็ต ทั้งนี้เมื่อปรับระดับพื้นที่สีใหม่ มีมาตรการตามระดับพื้นที่ โดยยกเลิกการห้ามออกเคหสถานทั่วประเทศ ยกเว้นพื้นที่ควบคุมและเข้มงวดสูงสุด (สีแดงเข้ม) 7 จังหวัด ที่ยังห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 23.00-03.00 น. ส่วนพื้นที่สีฟ้า 4 จังหวัด จะเปิดให้มีการขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ ฯลฯ ให้จังหวัดกำหนดพื้นที่ย่อยในระดับอำเภอให้เข้มกว่าที่ ศบค.กำหนดได้ตามสถานการณ์ของจังหวัด ส่วนพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวใช้มาตรการเช่นเดียวกับพื้นที่เฝ้าระวัง ทุกพื้นที่ต้องเน้นย้ำมาตรการ Universal Prevention, COVID Free Setting และมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด</p> <p>-ด้าน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า รายละเอียดของ กทม. ผู้ว่าฯ กทม. จะเป็นผู้ไปออกข้อกำหนด โดยเบื้องต้นจะมีการกำหนดโซนพื้นที่ในการจำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ แต่ไม่ได้เปิดเสรีเป็นการทั่วไปในทุกพื้นที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผจก., thaipbs, posttoday, innnews,)</p> <p>-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า ศบค.ยังคงให้พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม แต่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นและผ่านระยะที่แพร่ระบาดสูงสุดมาแล้ว การควบคุมในพื้นที่ภาคใต้ก็ดีขึ้น มีการกระจายวัคซีนลงไป ส่วนภาพรวมทั่วประเทศดีขึ้น ทำให้ควบคุมการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มจังหวัดเป็นจุดแทน และสธ.มีเพียงพอลในการดูแล และให้ทุกคนเข้าถึงยาฟาวิพิราเวียร์ให้มากที่สุด นอกจากนี้ ศบค.เตรียมพิจารณาแผนการให้บริการวัคซีนโควิด-19 และแผนการรองรับการเปิดประเทศและการระบาดโควิด 19 ปี 2565 แบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 1) ระยะนำร่อง (16-31 ต.ค.64) ระยะที่ 1 (1-30 พ.ย.64) ระยะที่ 2 (1-31 ธ.ค.64) และระยะที่ 3 (ตั้งแต่ 1- ม.ค.65 เป็นต้นไป)</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ,)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาเปิดกิจการและกิจกรรม เช่น สวนน้ำ สวนสนุกฯ ยังไม่ทราบเรื่องนี้ ต้องรอดูว่า มาตรการที่จะกำหนดเป็นอย่างไร เพราะสวนน้ำ สวนสนุก เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ต้องเป็นไปตาม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข้อกำหนดของหน่วยงานที่จะกำหนดขึ้นมา ส่วนการหารือศบค.วันนี้ กรมควบคุมโรคนำเสนอเพื่อสร้างความชัดเจนให้กับคนไทย และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา โดยหลายหน่วยงานได้ซักซ้อมความพร้อมกันไปแล้ว เช่นกระทรวงคมนาคม และภายใน สัปดาห์หน้าตนจะลงพื้นที่ไปดูความพร้อมโรงแรมที่จะรองรับนักท่องเที่ยว ใช้เป็นที่กักตัวทางเลือกที่ต้องจับคู่กับทาง รพ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผก.)</p> <p>-นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วธ. เผย ศบค. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติการแสดงมหรสพประเภทภายในอาคาร ส่วนการแสดง ภายนอกอาคารมีข้อกำหนดเพิ่มเติม ได้แก่ ควบคุมจำนวนพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแสดงให้เหมาะสม โดยทีมงาน หน้าฉากรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 20 คน ตามความเหมาะสมของพื้นที่ และทุกแผนกรวมแล้วไม่เกิน 50 คน สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่สถานที่จัดแสดง ยกเว้นการแสดงบนเวที รักษาระยะห่าง 1-2 เมตรตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรมและทำการ แสดง งดการแสดงฉากที่ต้องสัมผัสใกล้ชิด เช่น ฉากแสดงความรัก โอบกอด และทำสัญลักษณ์ในจุดยืน ซึ่ง วธ.ทำหนังสือแจ้ง แนวทางปฏิบัติฯ ทั้ง 2 ฉบับแก่ สวจ. และสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัด ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบันเทิง และสมาคมศิลปิน พื้นบ้าน 9 สมาคม</p> <p>2.นโยบายเปิดประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ข่าวสด ไทยโพสต์ แนวหน้า สยามกีฬา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, สยามรัฐ, thaipbs, tnnthailand, nationtv,)</p> <p>-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แถลงหลังประชุมศบค.ขอความร่วมมือจากประชาชน สถานประกอบการ สมาคมต่างๆ 4 เรื่อง คือ 1.ทุกคนต้องช่วยกันตามมาตรการสาธารณสุข และมีวินัยในตัวเอง 2.การเดินทาง เข้าประเทศในเส้นทางบกและน้ำ ต้องกักตัวเช่นเดิม ส่วนการค้าตามแนวชายแดน ให้ทยอยเปิดเฉพาะพื้นที่ปลอดภัย แต่ต้องไม่ เผชิญหน้ากันและมีมาตรการส่งสินค้า เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อ 3.ด้านการแพทย์ มีแผนเผชิญเหตุ เตรียมพร้อมดูแลรักษา ทั้ง โรงพยาบาลสนาม พื้นที่กักตัว พร้อมส่งการรื้อย้ายทั้งยาโมลนูพิราเวียร์และฟาวิพิราเวียร์ 4.เมื่อประกาศเปิดประเทศไปแล้ว นักท่องเที่ยวอาจไม่เดินทางมาทันที ทั้งนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้วางแผนเตรียมการ และไทยจะเป็นประเทศแรกในการพิจารณา เดินทางมาในช่วงปลายปีนี้</p> <p>-โฆษก ศบค.แถลงถึงการเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย.ว่า การพยากรณ์จาก สธ.ว่าหลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. ประมาณ 1 สัปดาห์ จะมีทางแยก 3 ทาง คือประชาชนการ์ดไม่ตก ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไปได้, การ์ด ตกเล็กน้อย ตัวเลขผู้ติดเชื้ออาจขยับขึ้นมา, หากการ์ดตกมาก ตัวเลขผู้ติดเชื้ออาจสูงเป็นหมื่นหรือหลายหมื่น โดยจะทราบ หลังจากเปิดประเทศ 1 สัปดาห์ ปัจจุบันมีการจองตั๋วเครื่องบินเดินทางเข้าไทย ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายนแล้ว จาก 15 ประเทศ จำนวน 10,919 คน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ</p> <p>- นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษาศบค. เปิดเผยว่า การเปิดประเทศน่าเป็นห่วง แม้ว่าตัวเลขผู้ป่วยจะขยับขึ้นไม่มาก แต่เชื่อว่า จะไม่ถึง 20,000 คนต่อวัน การเปิดประเทศเพื่อให้ธุรกิจเดินทางจะรอดต่อไปไม่ได้ ขอให้ทุกคนอย่ากังวลกับเชื้อเดลตาพลัส เพราะยังพบในไทยน้อย แต่ขอให้กังวลต่อสายพันธุ์เดลต้าเดิมมากกว่า เพราะยังพบเชื้อในสัดส่วนที่สูง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (infoquest,)</p> <p>-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. เผยขณะนี้เขตสุขภาพในจังหวัดนำร่องท่องเที่ยว ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ การเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย. 64 ด้วยมาตรการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานกลาง (SOP) อย่างไรก็ตาม จะมีการชะลอหรือยุติ กิจกรรมกรณีดังนี้ 1.จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 15 ราย/ประชากรแสนคน/สัปดาห์ 2.มีการระบาดเกิน 3 คลัสเตอร์ 3. มีผู้ ติดเชื้อครองเตียงตั้งแต่ 80% ขึ้นไป 4.พบเชื้อกลายพันธุ์ระบาดแบบวงกว้าง ควบคุมไม่ได้ และ 5. หากเกิดเหตุการณ์กรณีอื่นๆ ให้เป็นการพิจารณาโดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด สำหรับมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับการเดิน ทางเข้าไทย สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. Test To Go นักท่องเที่ยวเดินทางมาจากประเทศที่กำหนด 2. Sandbox Programme พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 3. กักตัวใน Quarantine</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์)</p> <p>-นายโกมล พรหมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวว่า หากมีการเปิดสถานบันเทิง 1 ธ.ค.นี้ จะต้องมี การวางแผนอย่างรัดกุมไม่ให้แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ซึ่งกรมยินดีรับเรื่องร้องเรียน เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย เพราะมีตัวอย่างสิงคโปร์เปิดประเทศได้เพียง 2 สัปดาห์มีการระบาด และสถานพยาบาลรองรับไม่ไหว</p>	

-นายคชาวุธ ทองไทย หรืออาจารย์ไข่ม มาลีฮวนน่า ประธานสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทย กล่าวว่า อยากให้มีการจัดพบปะกันทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ ศิลปิน และกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อหาแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุด ยินดีปฏิบัติตามมาตรการของรัฐทุกประการ เพื่อให้ปลายปีนี้ได้เคาท์ดาวน์

3. ขอให้พิจารณาการอนุญาตให้จำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ ข่าวสด)

-กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร สถานบันเทิงในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ มหานคร ปริมณฑล และกลุ่มจังหวัดที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวหลัก คือ ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต รวม 311 ร้าน ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เพื่อขอให้พิจารณาอนุญาตให้จำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร ในเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 17 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. และอนุญาตให้เปิดกิจการสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป พร้อมขอเสนอมาตรฐานการดำเนินกิจการปลอดภัย (COVID-Free Setting) สำหรับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกอบการ

-ด้านเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ (ครปอ.) พร้อมด้วยเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน (ชสย.) เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา (Alcohol Watch) และเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง ร่วมกันจัดเสวนาเรื่อง "การปรับตัวและความรับผิดชอบของสถานประกอบการที่จำหน่ายสุราเพื่อรับมือการเปิดประเทศ"

4. เร่งคุมระบอบเชียงใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ มติชน ข่าวสด แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, infoquest,)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.สธ. กล่าวถึงสถานการณ์โควิด 19 ในจ.เชียงใหม่ว่า จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมเรื่องของการแพทย์มากกว่าหลายจังหวัด และได้มีการดำเนินการเร่งแก้ไขปัญหาให้มากที่สุด รีบเข้าไปควบคุมการระบาด เช่นเดียวกับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ส่วนจำเป็นจะต้องตั้งศบค.ส่วนหน้าหรือไม่ ต้องรอดูสถานการณ์ก่อน เนื่องจากรายงานพบว่า การติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในชนบทแต่เข้ามาค้าขายในเมือง ซึ่งก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหา ส่วนการล็อกดาวน์บางตำบลนั้น ถือเป็นการทำงาน CI ซึ่งเป็นอำนาจของคกก.โรคติดต่อจังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด)

-นายประจัญ ประจัญสกุล ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ยอมรับว่าผู้ติดเชื้อรายวันอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างมากอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเฉพาะชุมชนต่างๆ จากนี้ต้องระดมตรวจเชิงรุก อาจทำให้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกมาก ส่วนเตียงผู้ป่วยอาการหนักที่เต็มแล้วนั้น กำลังขยายเพิ่ม หรืออาจส่งต่อไปยังรพ.จังหวัดข้างเคียง ยอมรับว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วง ขณะนี้นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเฉลี่ยวันละประมาณ 300 ราย โดย 3 เพอร์เซ็นต์อาการรุนแรง ยืนยันว่ายังดูแลบริหารจัดการได้ ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตแต่ตั้ง หากผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่เกินวันละ 200 รายจะบริหารจัดการได้ดีขึ้น

5. ลักลอบขายยาฟาวิพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ผู้จัดการ เดลินิวส์ แนวหน้า, infoquest,)

-กรณีที่มาตรวจ บก.ปคบ. ร่วมกับ อย.จับกุมนางสุภาสินี คำทวี อายุ 36 ปี ผจก.รพ. ดงยานางนา พร้อมยึดยาฟาวิพิราเวียร์ ได้ 390 กล่องนั้น ชุดสืบสวนทราบว่า รพ.สั่งซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม (อภ.) 900 กล่อง ในราคา 1,600 บาท จากนั้นให้ ผจก.รพ.ขายราคา 2,000 บาท ก่อนจะขายต่อเป็นทอดในออนไลน์จนราคาพุ่งถึง 5,000-8,000 บาท เบื้องต้นอาจเข้าข่ายความผิดขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐาน ออกหมายเรียกผู้บริหาร รพ.ดังกล่าวมาพบเพื่อสอบปากคำอย่างละเอียด พร้อมทั้งจะขอข้อมูล อภ. รายชื่อ รพ.ที่ได้ยาเพื่อสุ่มตรวจต่อไป ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดี กรม สบส. ให้สัมภาษณ์ว่า ขอตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเรื่องนี้ก่อน ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ คาดจะชี้แจงได้วันที่ 1 พ.ย.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรรมว.กลาโหม สั่งเจ้าหน้าที่กวดขัน จับกุมการลักลอบจำหน่ายยาฟาวิพิราเวียร์ปลอม ไม่ผ่านอนุมัติจาก อย. ถือเป็นบทลงโทษประชาชน และทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการรักษาที่ถูกต้อง เสี่ยงแพร่เชื้อให้ผู้อื่น และยาฟาวิพิราเวียร์เป็นยาควบคุมพิเศษ ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากต้องติดตามอาการข้างเคียงและผลการรักษาระหว่างใช้ยา

6. โฆษกรัฐบาลกักตัว หลังทีมงานติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ มติชน ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ไทยโพสต์, บ้านเมือง,)

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยมรณิที่ทีมงานติดเชื้อโควิด 1 คนจากการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ภูเก็ตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตนและทีมงานทุกคนได้ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ผลเป็นลบทุกคน ทั้งนี้ ทีมงานทุกคนฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว และเริ่มกักตัวที่บ้าน 10- 14 วัน โดยได้เรียนนายกรา รับทราบ และขอยกยัดที่ไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติภารกิจร่วมประชุม COP26 ที่สกอตแลนด์ได้

7. "หมอยง" แนะนำวิถีชีวิต "next normal"

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sonthitalk,)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพลส์ว่า เชื้อโคโรนาไวรัสไม่ได้หมดไป เราจะต้องอยู่กับไวรัสโคโรนาด้วยวิถีชีวิตปกติต่อไป (next normal) ในช่วงหลังโควิด โดยทุกคนต้องปรับตัวเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น ดูแลสุขภาพอนามัยอย่างเคร่งครัด ทั้งการล้างมือ การกำหนดระยะห่าง การใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้งระบบการเงิน ลดการสัมผัส WFH และอาจจะต้องเน้นอาหารสุขภาพมากขึ้นตามความต้องการของร่างกาย

6. ความพร้อมเปิดภาคเรียน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcof, infoquest,)

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ศธ.ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบ on site ภายใต้มาตรการ SSS รองรับเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 1 พ.ย.นี้แล้ว สถานศึกษาทั่วประเทศกว่า 10,000 แห่งที่มีความพร้อมเปิดเรียน On Site ได้กำหนดแนวทางและข้อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาด (พื้นที่สีแดงเข้ม สีแดง สีส้ม สีเหลือง และสีเขียว) ส่วนความคืบหน้าฉีดไฟเซอร์ให้กับ นร.-นศ. มีผู้ที่แสดงความประสงค์ทั่วประเทศแล้วกว่า 3.8 ล้านราย มีการฉีดวัคซีนให้กับ นร.อายุ 12 ขึ้นไปสะสม 2.6 ล้านราย คิดเป็น 68.26% โดยภาคใต้ฉีดแล้ว 64.13% ภาคเหนือ 64.27% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 69.10% ภาคตะวันออก 57.53% ภาคตะวันตก 72.47% และภาคกลาง 72.87%

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)

-น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ.เปิดเผยความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ว่า ศธ.กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 คือวันที่ 1 พฤศจิกายน ส่วนโรงเรียนจะเปิดสอนรูปแบบใด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณา ขณะนี้ทราบว่า มีโรงเรียนทยอยขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เปิดเรียนรูปแบบ On Site จำนวนมาก เบื้องต้นทราบว่า ส่วนใหญ่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะอนุญาตให้เปิด On Site ในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เพราะต้องการรอดูสถานการณ์ในพื้นที่ และมอบหมายให้นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เร่งทำความเข้าใจและขอความร่วมมือครูฉีดวัคซีนเพื่อสร้างความมั่นใจในการเปิดเรียน

7 โมเดอร์นา 5.6 แสนโดส ถึงไทย 1 พ.ย.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์,)

- นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกษมาคม รพ.เอกชน เปิดเผยว่า เป็นที่ยืนยันแล้วว่าวัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรกจะเข้ามาถึงไทย วันที่ 1 พ.ย.นี้ เวลา 6 โมงเช้า 560,200 โดส จากนั้นส่งไปตรวจสอบคุณภาพที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งจะใช้เวลา 3-5 วัน ก่อนกระจายไปให้ รพ.เอกชนตามสัดส่วนที่กำหนด คาดว่าเริ่มฉีดได้วันที่ 9 พ.ย. และวัคซีนโมเดอร์นาจะทยอยเข้ามาไทย ตั้งแต่เดือน พ.ย.-ธ.ค.จนครบ 1.9 ล้านโดส ส่วนที่เหลือในไตรมาส 1 ของปี 65

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (infoquest,)

-กองประชาสัมพันธ์ อภ. ยืนยันโมเดอร์นาล็อตแรกจะจัดส่งมาถึงไทย ในวันที่ 1 พ.ย.นี้อย่างแน่นอน โดยผู้บริหารของ อภ. จะเดินทางไปรับมอบวัคซีนจากผู้บริหารของบ. ซิลลิค ฟาร์มา ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

8. พบคน укуตติดโควิดพันธุ์อัลฟาพลัส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ มติชน สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก., sonthitalk,)

-นพ.กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงว่า พบผู้ติดเชื้อโควิดอัลฟาพลัสในเรือนจำกลาง เชียงใหม่ 2 ราย ซึ่งไม่มีประวัติเดินทางหรือไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อที่อื่น หลักๆ คือเกิดจากการกลายพันธุ์ของเชื้อที่ผู้ติดเชื้อมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนอย่ากังวล เพราะเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์เต็มที่

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>9. ปรับลดราคา "ตรวจโควิด" วิธี RT-PCR สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (bangkokbiznews,) -อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แจงกรณีข่าวลดราคาค่าตรวจโควิด 19 วิธี RT-PCR เหลือไม่เกิน 1,600 บาท ยืนยันว่าเป็นข้อมูลจริง ซึ่งราคาลดลงเรื่อยๆจากเดิม 2,300 บาท แยกเป็นค่าตรวจ 1,600 บาทค่าดำเนินการ 700 บาท ตอนนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการปรับลดราคาค่าตรวจลงเหลือ 1,300 บาทและค่าดำเนินการ 100-300 บาทแล้วแต่กรณี โดยสรุปว่าไม่เกิน 1,600 บาท และในอนาคตคาดว่าจะต่ำลงอีกเรื่อยๆ</p>	
<p>บทความ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์ฐานโซไซตี้ - สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีแรงงานถูกเลิกจ้างแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. ภาคการท่องเที่ยวประมาณ 3.9 ล้านคน 2. ภาคอุตสาหกรรม 1.5 ล้านคน และ 3.การจ้างงานในภาคบริการอื่นที่ไม่ใช่การท่องเที่ยวประมาณ 4.4 ล้านคน เมื่อ "เปิดประเทศ" และสถานการณ์โควิด-19 เบาลงลง หวังว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะกลับมาดังเดิม สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์เชษฐา - กล่าวถึงการบริหารจัดการเรื่อง "ลิซ่า BLACKPINK" หรือ ลิซ่า มโนบาล ศิลปินเคป๊อปสาวไทยจะมาร่วมงานคอนเสิร์ตงานปีใหม่ที่ภูเก็ต โดยที่ไม่ได้เช็คคิวกับทางต้นสังกัดก่อน และการจะเปิดประเทศ เปิดท่องเที่ยว แต่คนเชียงใหม่ได้ฉีดวัคซีนไม่เยอะเท่าที่ควร โควิด-19 จึงกำลังระบาดหนักที่เชียงใหม่ และอีกหลายจังหวัด ถึงขนาดต้องจัดกิจกรรมแจกรางวัลให้ชาวบ้านมาฉีดวัคซีนคุณภาพต่ำ ๆ ที่คนไม่อยากจะฉีด</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>อย.แจงปมจับถุงมือยางทางการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ ผู้จัดการ สยามรัฐ) - ญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข รก.รองเลขาธิการ อย. ชี้แจงกรณีการให้สัมภาษณ์สำนักข่าว CNN เกี่ยวกับการจับถุงมือยางทางการแพทย์ผิดกฎหมาย ที่บริษัท แพดดี เดอะรูม เทรดดิ้ง จำกัด โดยระบุว่า เป็นการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลการดำเนินการตรวจค้นโรงงานผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับอนุญาต และพบของกลางเป็นถุงมือที่บรรจุในกล่องระบุยี่ห้อสกายเมด (Skymed) โดยไม่มีกรกล่าวพาดพิงถึงบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดที่ตรวจพบแต่อย่างใด</p>	-
<p>วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ แนวนหน้า) -อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย และพิธีครอบ เจิม จากครูบาอาจารย์ผู้อาวุโสแพทย์แผนไทยเนื่องใน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2564 น้อมรำลึกถึงพระคุณครูแพทย์แผนไทยผู้ส่งต่อวิชาความรู้ด้านการแพทย์ให้คนรุ่นใหม่ พร้อมแนะนำเกษตรกรและรัฐวิสาหกิจ ปลูกกล้วยฯ สร้างช่อดอกผลิตเป็นยา ผลตอบแทนคุ้ม ฌ ศาลาพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย บนเรือนอาคารพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ บางกอกทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ) - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสมาพันธ์โลกนวดไทยและสปาที่มีสมาชิก 57 ประเทศทั่วโลก จัดโครงการแลนด์มาร์กนวดไทย เฉลิมฉลองในโอกาสที่ยูเนสโกประกาศให้นวดไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้ทั่วโลก นำศาสตร์การนวดไทยและสมุนไพรไทยพื้นฟูสุขภาพ ใช้บำบัดและรักษาโรคทั้งด้านความเครียด และดูแลสุขภาพ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดรายได้แก่ผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการนวดไทยทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย โดยกิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ มีการสาธิตศาสตร์การนวดและแพทย์แผนไทย ผูกอบรมการนวดไทยจากครูนวดไทย 4 ภาค และการแข่งขันนวดไทย ชิงแชมป์โลกครั้งแรกที่มีผู้สนใจเข้าร่วมถึง 25 ประเทศ. โครงการแลนด์มาร์กนวดไทย มีกำหนดการจัดกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2564 ติดตามกิจกรรมโครงการได้ที่ Facebook Landmark Nuad Thai</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข่าวปลอมใช้น้ำนมแม่หยอดตาช่วยรักษาอาการเจ็บตา เคืองตา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>-จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับการบรรเทา และรักษาอาการเจ็บตา เคืองตา โดยให้ใช้น้ำนมแม่หยอดตา เพื่อรักษาอาการข้างต้น กรมการแพทย์ ชี้แจงว่า แม่ในนมแม่มีสารที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียได้ เช่น สารอิมมูโนโกลบูลินเอ, แลคโตเฟอริน, ไลโซไซม์, อินเตอร์เฟอรอน และ เม็ดเลือดขาวต่างๆ แต่การระคายเคืองตาและเจ็บตา อาจมีการติดเชื้อที่ซ่อนอยู่ได้ โดยเชื่อดังกล่าวอาจไม่สามารถต้านจากภูมิในน้ำนมได้ ส่วนภาวะบางอย่างที่มีการระคายเคืองตา สู้แสงไม่ได้ บางครั้งการหลับตาพักสายตา ก็ทำให้อาการดีขึ้นได้เอง หรือ อาการตาแดงจากการติดเชื้อไวรัสบางชนิด พอเวลาผ่านไปก็สามารถดีขึ้นได้เอง โดยที่ไม่ต้องรักษา ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ ไม่แชร์ ไม่ส่งข้อมูลดังกล่าว ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์</p>	-
<p>บุกจับขายซีการ์รายใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์(แนวหน้า) สยามรัฐ คมชัดลึก)</p> <p>-นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้ทีมพนักงานเจ้าหน้าที่กองงาน คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ขยายผลดำเนินคดีเพจ Cigarista at The Peninsula Plaza ซึ่งเปิดขายบุหรี่ยี่ห้อผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จากการสืบค้นข้อมูลและขยายผลเพื่อดำเนินคดี พบเพจ Cigarista at The Peninsula Plaza เปิดหน้าร้านขายบุหรี่ยี่ห้อ ภายในศูนย์การค้าพENNIN ซูล่า พลาซ่า ราชดำริ เขตลุมพินี กรุงเทพฯ โดยเจ้าของผู้ดูแลเพจ มีการโพสต์ข้อมูลบุหรี่ยี่ห้อโฆษณาเชิญชวนลูกค้าซื้อบุหรี่ยี่ห้อผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจากการลงพื้นที่พบการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 รวม 3 ฐานความผิด ทั้งนี้ ได้ รวบรวมพยานหลักฐานนำเข้ากล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สน.ลุมพินี เพื่อดำเนินคดีกับเจ้าของเพจดังกล่าวต่อไป</p>	-